

	Pháp	Âu Châu	Thế Giới
1 số	3 FF	6 FF	6,50 FF
11 số (1 năm)	40 FF	50 FF	55 FF

NHÂN BẢN

LÁ GIẤY NHÂN BẢN

Căn tờ báo này trên tay, hẳn quý vị và bạn đọc sẽ ngạc nhiên vô cùng. Chắc bạn sẽ tự hỏi : tờ này của ai, do ai và bằng cách nào đã đến được tay mình ?

Quả thật, "Nhân Bản" đã ra đời không hề không trởng, không một lời quảng cáo. Nó "Nhân Bản" không hoàn toàn xa lạ với bạn đâu. Kể từ ngày hôm nay, "Nhân Bản" sẽ được Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris phát hành mỗi tháng vào ngày mồng một, để thay thế tờ Thông Tin Sinh Viên đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình.

Vào những năm 1963-64, khi Tổng Hội Sinh Viên được một nhóm sinh viên can đảm đứng ra thành lập, thì "Thông Tin Sinh Viên" cũng ra đời với mục đích đáp ứng phần nào nhu cầu liên lạc và hướng dẫn nhau trong các hoạt động xã hội và văn hóa của sinh viên. Người trẻ Việt Nam ra đi du học với hoài bão sẽ trở về quê hương để phục vụ cộng đồng của mình. Hoài bão đó, một số anh em đã cố thực hiện bằng cách học h uởng, nhưng đa số đã phải tạm bỏ dở sau cuộc binh biến tháng 4-1975.

Từ hai năm nay, thời cuộc đã chuyển xoay. Hội trường thanh tú sinh viên nói trên đã thay đổi sâu đậm. Hàng ngũ Tổng Hội Sinh Viên đã lan rộng ra những giới độ tuổi trẻ hơn và Tổng Hội Sinh Viên, vì là một lực lượng hoạt náo, đã phải cố gắng giữ một vai trò dẫn đầu và tiên phong hợ trong phong trào tranh đấu chung, một vai trò mà từ trước tới giờ Tổng Hội Sinh Viên chưa bao giờ từng đảm nhận lấy.

Song song, trong suốt thời gian từ 30-4-75 đến hôm nay, "Thông Tin Sinh Viên" đã giữ sức thay đổi cơ cấu hầu hạp thể đáp ứng với tình thế mới, trong khi vẫn phải tiếp tục phát hành đều đặn để giữ vững hàng ngũ. Công việc tâm tởi và quan trọng đó hôm nay đã được hết quả đầu tiên : ngày hôm nay, "Thông Tin Sinh Viên" đã nằm trong những gì phải làm và có thể hình diển tự biệt bạn đọc và chí hữ để trao lại bộ được thông cho "Nhân Bản".

"Nhân Bản" sẽ tiếp tục con đường đã vạch với hai chủ tâm :

1. Tranh đấu cho hạnh phúc của đồng bào ta tại quê nhà. Đó là mục đích tối hậu mà chúng ta, độc lập, tự do, nhân quyền, phát triển kinh tế v.v... là những phương tiện.

2. Nói lên Sự Thật, vì sự h y sinh của cả một tập thể chứ có thể đứng vững trên căn bản của Sự Thật, chối bỏ mọi

TẠI CÁC XỨ CỘNG SẢN ĐÔNG ÂU : DÂN CHÚNG ĐỪNG DÂY ĐÒI HỎI NHÂN QUYỀN. CÁC QUỐC GIA TIẾN BỘ LÊN TIẾNG ỦNG HỘ

Trong ba tháng vừa qua, phong trào dân chúng nổi dậy giành lấy nhân quyền tại các nước Cộng sản Đông Âu đã bùng nổ dữ dội. Không ngày nào chúng ta không ghi nhận những tin tức mới nhất. Để giúp bạn đọc theo dõi được phong trào tự khởi thủy, chúng tôi xin biên ra đây các diễn tiến từng tháng, từng ngày. Mong đó cũng là nguồn tài liệu cho các bạn muốn tra cứu.

6-1. Tại Tiệp Khắc, 240 đồng bào thuộc đủ mọi thành phần xã hội (trí thức, công nhân, công chức, phụ nữ...) đứng ký tên vào bản 81 chữ Chương 77. Nhóm người này đòi hỏi chính phủ Tiệp Khắc phải thực thi Hiệp ước Helsinki trên vấn đề tôn trọng nhân quyền, nhất là các đoạn nói về tự do di chuyển, tự do tư tưởng và phát biểu. Trong số người ký tên, người ta nhận thấy cụ Ngoại Trưởng Jiri Hajek, nhà văn Vaclav Havel, đức Cha Svatoptluk Karasek và cựu lãnh đạo đảng Cộng sản Frantisek Kriegel.

7-1. Tại Tiệp Khắc, các ông Pavel Landovsky, Ludvik Vaculik, Zdenek Urbanek, Vaclav Havel là 4 văn sĩ k y tên vào bản 81 chữ Chương 77, bị cảnh sát Tiệp Khắc cầu lư. Ngoài ra, cảnh sát còn tra hỏi một số người ký tên và lục khám nhà riêng của họ.

Tại Ba Lan, giáo sư đời lập Wojciech Grynajewicz bị cảnh sát tra khảo về việc ông liên lạc với Ủy Ban Hộ Tảo Thổ Thuyền. Ủy Ban này được một số nhà trí thức thành lập sau cuộc đàn áp các phong trào tranh đấu công nhân năm 1976.

Tại Nga, bà Lidoumila Alexeeva, nhân viên của Nhóm Kiểm soát sự Thực Thi Hiệp Định Helsinki tại Nga, bị cảnh sát cầu lư. Ngoài ra, nhà riêng của hai nhân viên khác, các ông Youri Orlov và Alexandre Guinzbourg bị lục soát.

Tại Tiệp Khắc, nhà thơ đời lập Đông Đức Jentesch được chính phủ Thụy Sĩ chấp thuận quy chế tỵ nạn chính trị.

8-1. Tại Mac Tư Khoa, nhà bác học Sakharov, giải thưởng Nobel Hoà Bình 75, một trng những lãnh đạo tâm tưởng nhất của đời lập Nga, phải

sự xuyên tạc với mục đích hướng mai vị kỷ hay tuyên truyền nhớt sọ.

Với vị muốn như vậy, chúng tôi tin tưởng bạn đọc và chí hữ sẽ ủng hộ và giúp đỡ "Nhân Bản" trong những ngày gian nan sắp tới, nhưng hững khi nào làm sao !

NHÂN BẢN

Paris TẾT KHÁNG CHIẾN THÀNH CÔNG RỰC RỠ!

Theo thông lệ mỗi năm, vào dịp Xuân về, Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris đã tổ chức vào ngày 12.2.77 tại rạp hát Neubert-Mutualité một đêm văn nghệ với sự đồng góp nhiệt tình của hơn 400 anh chị em sinh viên và sự tham gia rất đông đảo của kiều bào Việt Nam tại Paris. Tuy đêm Tết Kháng Chiến chỉ bắt đầu vào lúc 20 g 30 nhưng ngay từ lúc 6g, 7g tối đã có một số đồng khán giả tụ họp trước cửa rạp Maubert chờ đợi sẵn rồi.

Điều làm người ta chú ý trước hết khi bước chân vào rạp, là thành phần hùng hậu

của ban Tiệp tân năm nay, gồm toàn những chị sinh viên tuổi trẻ và duyên dáng khiến cho người dẫn xem tìm được một bầu không khí tươi vui phấn phát màu sắc quê hương với những tà áo dài Việt Nam. Nên nói thêm là do Tổ Chức Sân Khấu do TRSV phát hành đã được mọi người hưởng ứng. Bằng chứng là trước khi màn văn nghệ bắt đầu thì hầu như ai ai cũng đều cầm trong tay mình một tờ báo cũ.

Mở đầu cho phần văn nghệ của đêm Hội Tết Đinh Tỵ là màn hợp xướng. Nhiều người đã phải ngạc nhiên với sự có mặt đông đảo của các c h i

(x.t, trang 2)



Rừng cờ tự do phát phôi tại Paris

BÌNH LUẬN

VÀI NHẬN XÉT VỀ PHONG TRAO CHỐNG ĐỐI TẠI ĐÔNG ÂU

Nói đến phong trào chống đối tại Nga sẽ và các nước Cộng sản Đông Âu, người ta thường nhắc tới Hội nghị thường định Helsinki. Không phải vì Hội nghị này đã là khởi điểm của phong trào đó nhưng chính vì nhờ có Hội nghị Helsinki mà một phong trào bao nhiêu năm tiềm ẩn trong bóng tối, nay bỗng nổ tung ra công khai.

Brejnev và Đảng Cộng sản Nga thật không bao giờ nghĩ rằng Hội nghị lại có những ảnh hưởng bất ngờ đến như vậy về họ bỏ ra bao nhiêu công sức, triệu tập, cho bằng được Hội nghị là chỉ nhằm một mục đích địa ốc các quốc gia Tây phương đến chỗ công nhận tất cả những việc gì Nga số đã làm là những sự đã rồi, khi trở lại nữa. Ranh giới của Nga số, những vị can thiệp của Nga số vào Đông Đức năm 1953, vào Hung Gia Lợi năm 1956, vào Tiệp Khắc năm 1968 tất cả đều đã được hợp thực hóa hoàn toàn và vấp vấp. Và, hình như muốn để cho các

quốc Tây phương dễ dàng nuốt các liều thuốc đắng đó, Nga số đã thuận ý là trong hiệp ước được ký kết tại Helsinki vào các c ác giống chốt có thêm một chương ba ngăn ngại ghi nhận quyền tự do di lại và tự do trao đổi ý kiến.

Xưa nay Nga số đã ký bao nhiêu văn kiện có ghi quyền tự do đó và chúng bao giờ áp dụng mà có sao đâu. Nay có ký thêm một lần nữa thì rồi cũng đến như các lần trước thôi, nghĩa là hiệp ước quốc tế chỉ ràng buộc các nước không Cộng sản, còn các nước Cộng sản thì mặc tình coi như hiệp ước không có.

Nhưng lần này thì Nga số đã tính lầm. Vì cuối năm 76 đầu năm 77 tại Nga, Ba Lan và Tiệp Khắc, có một phong trào rộng lớn đòi bùng nổ để đòi thực thi những bản n h o, xiú của hiệp ước Helsinki, và từ ngày tháng nay, không ngày nào báo chí không ghi nhận những pha gay cấn của phong trào đó.

Phải công nhận đây là một hình thức chống đối hết sức đặc biệt. Chống có biểu tình rầm rộ, chẳng có võ trang khởi nghĩa, không bạo động, không đổ máu.

Chỉ một lá truyền đơn đưa tay cho nhau đọc hay một bản tuyên ngôn đưa xin chữ ký, thế là đã cho Cộng sản đến đầu.

Trong các bản này, được chú ý nhất là bản Hiến Chương 77 mang trên 300 chữ ký và được truyền tay khắp nước Tiệp Khắc. Hiến chương gồm bảy trang dài nam, lối lẽ rất đ oan đôn. Không có một chữ nào tạo to búa lư, không có một câu nào bóng bẩy văn hoa. Chỉ giản dị nhắc lại rằng Tiệp Khắc đã ký hiệp ước c Helsinki bảo đảm quyền tự do di lại và tự do trao đổi ý kiến, thế mà người dân Tiệp Khắc được đi chuyển tự do, đối sống tự vẫn bị xâm phạm như vậy là Tiệp Khắc đã ký mà không thi hành.

(x.t, trang 6)

